

VĂN NGHỆ MỪNG XUÂN ĐÌNH HỘI 2007

Vào chiều thứ bảy ngày 27 tháng Giêng năm 2007, tại nhà hát tỉnh Wissous, ngoại ô Paris, có chương trình văn nghệ đón mừng xuân Đình Hội do Hội Hướng Đạo Trường Niên làng Nam Quan (Amicale des scouts Vietnamiens) tổ chức.

Theo như năm ngoái, chương trình sẽ khai mạc dưới sự chủ tọa của ông Tỉnh trưởng. Nhưng năm nay, ông Tỉnh trưởng và cũng là bác sĩ không đến dự được vì bận với bệnh nhân, tuy nhiên cũng có cử người đại diện đến thay mặt.

Đến giờ khai mạc, pháo nổ ran ngoài hội trường, chương trình văn nghệ bắt đầu.

Trước khi vào hội trường, quan khách được các thiếu nữ xinh xắn với chiếc áo dài màu đỏ thắm và khăn đóng cùng màu tươi cười trao cho mỗi người một phiếu để nhận phần ăn lót dạ khi mãn phần văn nghệ, mừng năm mới vừa được xem văn nghệ miễn phí, vừa được « lì xì » một phiếu ăn thì còn gì bằng !

Tuy nhiên, Hội cũng bày một gian hàng với đủ loại bánh cổ truyền : bánh chưng, bánh tét mặn và chay, bánh giò, bánh gai, bánh ít..., khán giả có thể đi chợ Tết luôn thể. Sau phần mở đầu truyền thống : Múa lân (do đội lân của thanh thiếu niên đến từ Thụy sĩ, với bốn con lân vàng, đỏ, xanh, đen và hai ông địa).

Khai mạc chương trình văn nghệ Xuân: Lễ chào cờ hai nước Pháp, Việt Nam Cộng Hòa, và Hội ca Hướng Đạo Việt Nam. tiếp theo là bài diễn văn của Lý trưởng làng Nam Quan, anh Trương Hữu Ngọc, chào mừng Quan khách và tường trình sinh hoạt của làng năm 2006.



Chương trình văn nghệ bắt đầu :Tiếng Trống mừng Xuân do Ban Tiếng tơ đồng và nhiều bài hòa tấu nhạc cổ truyền dân tộc, sử dụng nhiều nhạc cụ như đàn tranh, chiêng, trống, lục lạc, đàn nhị..., mỗi lần ra sân khấu, họ thay đổi trang phục nên những khán giả không sành sỏi như tôi cứ tưởng là nhiều người khác nhau. Những màn đơn ca tân và cổ nhạc, màn độc tấu đàn T'rung hoặc hai màn hợp diễn của các nghệ sĩ, phục sức dân gian hoặc vua chúa, đã góp phần cho chương trình văn nghệ thêm phần đặc sắc. Giới trẻ có Hội Thanh thiếu niên Evry với hai điệu múa vui nhộn, trẻ trung và duyên dáng do các thiếu nữ thể hệ thứ hai trình diễn trong trang phục áo dài và nón lá, và áo tứ thân với nón quai thao. Các em trong nhóm võ Việt Nam được khen ngợi qua những động tác mềm dẻo, nhảy lộn chính xác, chứng tỏ sự chuyên tập của các em.



Nhiều tiết mục văn nghệ phong phú diễn ra trong thời gian có hạn nên ban tổ chức không để khán giả giải lao ở đoạn giữa của chương trình, chúng tôi được xem ca hát liên tiếp không ngừng nên tinh thần tập trung đang bắt đầu lỏng lẻo. Bỗng có tiếng hò hét của một đội lính Thú, họ phất cờ chạy từ dưới khán giả lên sân khấu bằng lối đi chính giữa hai hàng ghế, mọi người đều ngạc nhiên và dồn sự chú ý vào đám người này. Thì ra sáu « chị lính trấn thủ quân đồn » xuất trận theo tiếng trống dục quân của một anh lính Thú đứng sẵn trên đây !

Hoạt cảnh Hội Nghị Diên Hồng và Bạch Đằng Giang do các anh chị em của Làng NQ và thân hữu đảm nhiệm đã được cổ võ nồng nhiệt, được biết đạo diễn hoạt cảnh này là Chị Hạ Liên phu nhân của anh Lý trưởng, đã luyện tập cho các diễn viên « tay mơ » (amateurs) từ cả mấy tháng trước. Y phục rất thích hợp với màn trình diễn, được biết một số may từ Việt nam, một số do các chị tự may lấy, những cây Dáo cũng do các anh trong Làng tự làm lấy.

Buổi văn nghệ mừng Tết Nguyên Đán năm 2007 kết thúc bằng buổi ẩm thực lót lòng với xôi vò, chả lụa, chả giò, quýt và nước trà. Chúng tôi cảm ơn các anh chị Hướng Đạo Trường Niên và thân hữu đã công hiến cho chúng tôi một buổi chiều cuối năm Bính Tuất những món ăn tinh thần và « lót dạ » thật đầy đủ.

Hội Hướng Đạo Trường Niên làng Nam Quan đã tổ chức văn nghệ tất niên năm Đình Hội rất thành công, vì thời tiết mùa đông đang rét lạnh bên ngoài mà hí trường tụ tập được khá đông khán giả, không khí bên trong ấm cúng tình dân tộc và đượm hương vị Tết Việt Nam. Chúng tôi hoan hỉ ra về, thầm mong năm sau được đến tham dự trong tinh thần tương thân, tương ái của Hướng Đạo.

Trước thềm năm mới, chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị một năm hạnh phúc, vui khỏe và tiếp tục hoạt động tích cực.

Hồng Đa
Paris, ngày 16/01/2007